



**Rosemead
School District**
Established in 1859

3907 Rosemead Boulevard, Rosemead, California 91770
Contact: Cynthia Bracamonte, Exec. Asst. to the Superintendent
Tel 626.312.2900 x212 Fax 626.312.2906

Thông cáo báo chí

www.rosemead.k12.ca.us
communications@rosemead.k12.ca.us
[@CommunicateRSD](https://twitter.com/CommunicateRSD)

PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 8 tháng 11 năm 2024

Khu học chánh Rosemead công bố Philip D' Agostino là Tổng giám đốc trường học tiếp theo

Rosemead, California – Hoàn tất quá trình tìm kiếm Tổng giám đốc tiếp theo, Hội đồng quản lý vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Philip D' Agostino làm Tổng giám đốc trường học mới của Khu học chánh Rosemead, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2025. Tổng giám đốc tạm quyền hiện tại, Tiến sĩ Jennifer Fang, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tương tự trong quá trình chuyển đổi.



Hội đồng quản lý đã lựa chọn từ một nhóm ứng viên sâu rộng đại diện cho cả hai nền tảng địa lý và chuyên môn đa dạng. Quá trình tìm kiếm do Cosca Group™ thực hiện rất toàn diện và bao gồm ý kiến đóng góp từ tất cả các đối tác giáo dục, bao gồm học sinh, phụ huynh, nhân viên RSD, nhóm hỗ trợ phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Hội đồng quản lý đã xem xét từng đơn đăng ký và với tư cách là một cơ quan quản lý, đã tham gia vào hai vòng phỏng vấn.

Tiến sĩ D'Agostino sẽ gia nhập Rosemead từ Học khu Thống nhất Brea Olinda (BOUSD), nơi ông đã đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Giám đốc, Dịch vụ Giáo dục từ năm 2021. Tiến sĩ D'Agostino mang đến nhiều kiến thức và chuyên môn bao gồm mười bốn năm làm giáo viên lớp học và chủ nhiệm khoa, bảy năm làm hiệu trưởng và bảy năm làm Giám đốc Dịch vụ Học sinh trước khi phục vụ tại BOUSD. Theo Tiến sĩ D'Agostino, ông tự hào nhất về kinh nghiệm giảng dạy Lịch sử/Khoa học Xã hội trên lớp và xây dựng chương trình Tiến bộ thông qua Quyết tâm Cá nhân (AVID) từng đoạt giải thưởng. Tiến sĩ D'Agostino cũng là thành viên của khoa tại Đại học Tiểu bang California, Fullerton, nơi ông đã giảng dạy các khóa học trình độ tiến sĩ từ năm 2017, đào tạo thế hệ lãnh đạo giáo dục tiếp theo.

“Thay mặt Hội đồng Quản lý, chúng tôi rất vui mừng được chào đón Tiến sĩ Philip D'Agostino với tư cách là Giám đốc Trường học mới của chúng tôi. Sau quá trình tìm kiếm toàn diện bao gồm phản hồi có giá trị từ các nhà giáo dục và các bên liên quan khác, cùng với sự cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi tin tưởng rằng Tiến sĩ D'Agostino sẽ mang đến sự lãnh đạo, tầm nhìn và sự tận tâm cần thiết để dẫn dắt quận của chúng ta hướng tới thành công liên tục. Chúng tôi mong muốn được hợp tác để tạo ra một môi trường nơi mọi học sinh đều có cơ hội phát triển và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, và mọi nhà giáo dục và nhân viên đều cảm thấy được gia đình Rosemead của chúng tôi đón nhận”, Chủ tịch Hội đồng John Quintanilla bày tỏ.

Gần đây nhất, khi giữ chức Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Giáo dục cho Quận Trường Thống nhất Brea Olinda, Tiến sĩ D'Agostino đã lãnh đạo một số sáng kiến, bao gồm hệ thống hóa việc cung cấp nội dung Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELD), mở rộng biên chế cố vấn trường tiểu học, cải thiện các quy trình an toàn trường học tại tất cả các trường và tạo ra các chính sách và hoạt động thực hành về sức khỏe tâm thần và

Khu học chánh Rosemead công bố Philip D' Agostino là Tổng giám đốc trường học tiếp theo

thể chất mạnh mẽ cho học sinh và nhân viên. Nhóm của Tiến sĩ D'Agostino tại BOUSD đã đánh giá cao cam kết của ông đối với công bằng, nâng cao tiêu chuẩn học tập và giải quyết khoảng cách thành tích và cơ hội. Giám đốc hiện tại của ông cho biết, "Tiến sĩ D'Agostino đã tạo ra tác động tích cực và lâu dài đối với Trường Brea. Chúng tôi biết ơn sự phục vụ của ông thay mặt cho quận và cộng đồng của chúng tôi. Tôi hy vọng ông sẽ tiếp tục làm việc chất lượng cao tại Rosemead."

Khi được bổ nhiệm, Tiến sĩ D'Agostino cho biết, "Tôi vô cùng vinh dự khi Hội đồng quản lý của Quận trường Rosemead đã tìm cách bổ nhiệm tôi làm Giám đốc tiếp theo của họ. Tôi rất vui mừng được chia sẻ sự cống hiến không ngừng nghỉ của mình để thúc đẩy một nền văn hóa và cộng đồng nơi mọi học sinh, gia đình, nhân viên, quản trị viên và đối tác giáo dục đều có thể phát triển và đạt được thành tích."

Tiến sĩ D'Agostino kế nhiệm Tiến sĩ Ruvalcaba, người đã phục vụ tại Hội đồng quản lý Rosemead từ năm 2018.

GIỚI THIỆU VỀ QUẬN TRƯỜNG ROSEMEAD:

Quận trường Rosemead (RSD) phục vụ học sinh cư trú tại Rosemead và một số khu vực của El Monte, San Gabriel và Temple City. RSD phục vụ 2.431 học sinh ở bốn trường tiểu học PK-6 (Trường tiểu học Encinita, Mildred B. Janson, Savannah, và Emma W. Shuey) và một trường trung học cơ sở lớp 7-8 (Trường trung học cơ sở Muscatel). Chúng tôi tự hào là đối tác của Thành phố Rosemead và rất coi trọng trách nhiệm phục vụ cộng đồng và trẻ em của mình.

Để biết thêm thông tin về Học khu Rosemead, vui lòng truy cập www.rosemead.k12.ca.us. Để biết thêm thông tin về các chương trình giáo dục tại trường, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Giáo dục theo số (626) 312-2900 x213. Để tìm hiểu thêm về chương trình Nhập môn song ngữ tiếng Quan Thoại (DLI) tại Trường tiểu học Encinita, hãy truy cập <https://www.rosemead.k12.ca.us/domain/321>. Chúng tôi khuyến khích mọi người theo dõi Học khu Rosemead thông qua Ứng dụng di động Rosemead miễn phí, hãy tải xuống ứng dụng ngay hôm nay (để biết hướng dẫn, hãy truy cập <https://www.rosemead.k12.ca.us>). Hãy theo dõi những sự kiện tuyệt vời đang diễn ra tại Khu học chánh Rosemead qua Twitter @CommunicateRSD.

###